

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Tuy Phước, ngày tháng năm 2021

V/v đề nghị tiếp tục điều chỉnh
thời gian triển khai năm học
2021 - 2022 đối với các cấp học
trên địa bàn huyện Tuy Phước

Kính gửi: Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Định.

Ngày 17/9/2021, UBND huyện nhận được Công văn số 1892/SGDDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức hoạt động dạy học tại các trường phổ thông trên địa bàn huyện Tuy Phước. Theo đó, thời gian triển khai dạy học cho các cấp học từ ngày 27/9/2021. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành có liên quan, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện quán triệt, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai năm học mới.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Tuy Phước đang diễn biến hết sức phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Kể từ ngày 14/9/2021 đến nay, qua triển khai test nhanh SARS-CoV-2 để tầm soát diện rộng, trên địa bàn huyện đã phát hiện nhiều ca thứ phát trên địa bàn (đã có 21 ca dương tính ở xã Phước Lộc, xã Phước An và thị trấn Diêu Trì) và nhiều trường hợp (F1, F2) ở các xã, thị trấn có liên quan các trường hợp F0 tại thành phố Quy Nhơn (Công ty Giày, Công ty CPCP, Shoppe Express, taxi xe Dũng...); Mặt khác, số lượng công nhân và lao động tự do của huyện làm việc tại thành phố Quy Nhơn là rất đông nên nguy cơ bùng phát các ca lây nhiễm là rất cao. Do đó, việc triển khai dạy học vào ngày 27/9/2021 trên địa bàn huyện là hết sức nguy hiểm, có thể làm bùng phát dịch trên diện rộng.

Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy, để đảm bảo an toàn cho các em học sinh và giáo viên trong công tác giảng dạy, đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch và hạn chế các nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. UBND huyện Tuy Phước kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục xem xét điều chỉnh thời gian tổ chức dạy – học, năm học 2021-2022 đối với cấp Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện **kể từ ngày 04/10/2021** và cấp Mầm non **kể từ ngày 11/10/2021**. UBND huyện sẽ chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo huyện có phương án tổ chức dạy bù để đảm bảo kế hoạch dạy học theo quy định.

UBND huyện Tuy Phước kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định quan tâm, xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HU, TT. HĐND huyện (b/c);
- Phòng: GD&ĐT, Y tế, TTYT huyện;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện;
- Các trường THPT trên địa bàn huyện;
- Lưu: VT, K4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Tân